

# คูดวงออนไลน์

(29 สิงหาคม 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

**ทำไม ชาวไทยในปัจจุบัน อยากแต่งงานกับคนต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ**

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สักดาห้นี้เป็นคิวของท่านผู้ใช้นามว่า “เด็ยว” เกิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2538 เวลา 10.04 น. นราธิวาส เพศหญิง

คุณเด็ยวมีดาวที่ดีหลายดวง และมีโชคเกณฑ์ที่ดีอยู่ในดวงชะตาด้วย ทำให้คุณจะเป็นคนที่ได้รับยอมรับในสังคม ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน และมีเกียรติพอสมควรในอนาคต

แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็เป็นคนเครียด พุดน้อย หรืออาจจะพุดไม่เก่ง มีโลกส่วนตัวสูง และมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงผกผันค่อนข้างมาก

คำถามแรก ตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ อยากทราบว่า ดวงนี้จะได้ทำงานเกี่ยวกับอะไร แล้วงานที่ทำจะได้อยู่ใกล้บ้านไหมคะ

งานที่เหมาะสมกับดวงชะตาก็คือ งานที่เกี่ยวกับงานวิชาการ งานที่เกี่ยวกับเอกสาร งานที่ต้องใช้ศิลปะในการติดต่อสื่อสาร งานที่อาจจะต้องใช้คำพูดโต้แย้ง และเกี่ยวข้องกับสมัยใหม่หลายๆ หรือ รวดเร็ว หนักแน่นประเภทงานคอมพิวเตอร์ และงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ หรือ คนต่างชาติ

จากข้อมูลของคุณทราบว่า คุณเรียนทางด้านภาษา ก็เท่ากับว่า คุณได้ทำตามที่ดวงชะตากำหนดแนวทางไว้ให้

งานของคุณดูทำว่าจะจะทำให้คุณไม่ค่อยได้อยู่กับที่ หรือ อาจจะต้องเดินทางบ่อย เปลี่ยนแปลงบ่อย หรืออาจจะมีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ เพราะฉะนั้น งานของคุณคงไม่ใกล้บ้านนะครับ

ขอบอกให้คุณมีกำลังใจเพิ่มขึ้นอีกหน่อยว่า คุณจัดว่าเป็นคนที่มีโชคดีในเรื่องงานคนหนึ่งครับ

คำถามที่สอง ดวงนี้โตขึ้นจะมีปัญหาขัดสนเรื่องการเงินไหมคะ ?

ในพื้นที่ชะตาเดิม เรื่องการเงินของคุณก็ไม่ถึงกับเสียหายวิบัติ แต่ก็ไม่ถึงกับดีเลิศ จะว่าไปก็มีโอกาสที่จะเก็บเงินได้ หากจะเสียก็คงจะเป็นเพราะความใจใหญ่ กล้าได้กล้าเสีย และจากการคบเพื่อนคบฝูงของคุณเอง

จึงควรระวังในจุดนี้ให้ดี หากไม่จำเป็นจริงๆ ก็อย่าค้าประกันเงินกู้ หรือ ให้เพื่อนยืมเงินจะดีที่สุด เพราะอาจจะเสียทั้งเงินและเพื่อนได้

ถ้าความหมายของคำว่า “จัดสน” เงินทองของคุณหมายถึง การไม่มีเงินใช้จนต้องไปหยิบยืม หรือ กู้เงินเพื่อเอามาประทังชีวิตวันต่อวันละก็ คุณคงไม่แย่งขนาดนั้น

แต่จะแย่งขนาดไหน ก็อยู่ที่ตัวคุณเองว่า จะทำให้การเงินของคุณเสียหายมากมายขนาดไหน

คำถามที่สาม คู่ของดวงนี้เป็นคนไทย หรือ คนต่างชาติคะ แล้วคู่มีลักษณะเป็นอย่างไร ?

เป็นสถิติที่น่าสนใจมากเลยว่า ปัจจุบันหญิงไทยต้องการจะมีคู่เป็นคนต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆ หรือ ว่า ชายไทยไม่ถูกสเปคของหญิงไทยปัจจุบันนี้แล้วหรืออย่างไร

หนุ่มไทยต้องดูแลตัวเองหน่อยแล้วนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวจะหาแฟนไม่ได้

คำถามของสาวน้อยอายุ 19 ท่านนี้ที่ถามในเรื่องความรัก แทนที่จะถามว่า ดวงคู่จะเป็นอย่างไร จะมีคู่หรือไม่ หรือมีคู่แล้วจะอยู่ด้วยกันยึดหรือไม่ แต่กลับถามว่า คู่จะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ

แต่เมื่อคุณถามมา ผมก็จะตอบคำถามให้ว่า ดวงชะตาของคุณนั้น นอกจากจะมีโอกาสไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนแล้ว โอกาสที่คุณจะมีคู่เป็นคนต่างชาตินั้นก็มีด้วย

ที่ผมพูดแบบนี้ก็พูดไปตามดวงดาว ซึ่งท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของคุณเองว่าจะชอบคนไทย หรือ ชอบคนต่างชาติ

แต่ถึงแม้คุณจะไม่ถาม ผมก็คิดว่าควรจะต้องบอกคุณก็คือ ชีวิตคู่ของคุณนั้นค่อนข้างจะเปราะบาง อาจเกิดการกระทบกระทั่งทางคำพูด จนนำไปสู่ความริ้วฉาน จนหมดรักได้

ในวันข้างหน้า (วันนี้ขอให้เรียนหนังสือก่อน อย่าเพิ่งคิดเรื่องมีคู่เลย) หากคุณแต่งงานมีคู่ครอง ก็ขอให้ระมัดระวังการพูดจาจากสามเฝ้าให้ดี ให้ถนอมน้ำใจกันเอาไว้บ้าง ไม่เช่นนั้น มันก็จะเป็นไปตามดวงชะตา

นอกจากนี้ ก็ยังต้องระวังเรื่องที่จะถูกหลอกลวงเรื่องความรัก หรือ ผิดหวังในเรื่องความรักจากคนอื่น หรือ ตามศัพท์ที่ชอบพูดกันในปัจจุบันก็คือ จาก “มือที่สาม”

ก่อนจะจบก็ขอให้คุณเดี๋ยวหมั่นตรวจสุขภาพโดยเฉพาะการตรวจภายในของผู้หญิง เช่น มดลูก รั้งไข่ หลังจากที่คุณอายุเกิน 30 ปีขึ้นไปแล้ว เพราะเป็นจุดอ่อนในร่างกายคุณ

หวังว่าจะพอเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้คุณได้นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณเดี๋ยว ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathihti@gmail.com](mailto:thammathihti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณนุก ครับ

